

Jesus: Ang Batang Lumaki sa Pag-ibig ng Diyos

(Lucas 2:41-52)

Si Maria at Jose, kasama ang kanilang 12 taong-gulang na anak na si Jesus, ay naglakbay mula Nazareth patungong Jerusalem upang ipagdiwang ang Paskuwa. Ang pagdiriwang ng Paskuwa ay isang napakahalagang panahon para sa mga pamilyang Judio, isang pagkakataon upang alalahanin kung paano iniligtas ng Diyos ang kanilang mga ninuno mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Isinasalaysay ang kuwento kung paano isinugo ng Diyos si Moises upang pangunahan ang mga tao patungo sa kalayaan, na may mga himala tulad ng paghahati ng Pulang Dagat. Taun-taon, nagtitipon ang mga pamilya sa Jerusalem upang sumamba sa Diyos, mag-alay ng mga handog, at alalahanin ang Kanyang pagprotekta at pagmamahal.



Si Jesus ay labis na nasasabik na makasama sa pagdiriwang, napapalibutan ng napakaraming tao na sumasamba sa Diyos. Gustong-gusto niyang matuto tungkol sa Kanyang Ama sa Langit at makinig sa mga kwento ng mga himala ng Diyos. Ang templo, na may malalawak na looban at magagandang haligi, ang paboritong lugar ni Jesus.

Nang matapos ang pagdiriwang, sinimulan nina Maria at Jose ang kanilang paglalakbay pabalik sa Nazareth, iniisip na kasama ni Jesus ang ibang pamilyang naglalakbay sa kanilang grupo. Ngunit sa pagtatapos ng unang araw, napagtanto nilang wala si Jesus sa kanilang piling. Nagtanong sila sa kanilang mga kaibigan at kamag-anak, ngunit walang nakakita sa Kanya. Balisa, nagmamadali silang bumalik sa Jerusalem, hinanap si Jesus kahit saan.

Sa loob ng tatlong mahabang araw, naghanap sina Maria at Jose sa buong lungsod. Nagsaliksik sila sa mataong mga pamilihan, nagtanong sa mga manlalakbay, at sumilip sa mga daanan, nagtatanong sa bawat taong kanilang nakasalubong kung nakita nila ang kanilang anak. Sa wakas, dumiretso sila sa templo, umaasa na baka naroon si Jesus.

Sa kanilang ginawa, natagpuan nila Siya sa templo, nakaupo kasama ang mga pantas na guro. Hindi lang siya nakikinig, kundi nagtatanong ng mga makabuluhang tanong at ibinabahagi ang

sariling pagkaunawa sa Diyos. Namangha ang mga guro, nagulat na ang isang batang tulad ni Jesus ay makapagsalita ng Salita ng Diyos nang may ganitong karunungan.

Patakbong lumapit si Maria kay Jesus, may halong ginhawa at pag-aalala ang kanyang tinig. "Anak, bakit mo ito ginawa sa amin? Hinanap ka namin ng iyong ama kahit saan!"

Tumingin si Jesus sa kanya nang may maamong mga mata at sumagot, "Bakit po ninyo ako hinanap? Hindi po ba ninyo alam na Ako ay kailangan na nasa tahanan ng Aking Ama?"

Hindi lubos na naintindihan nina Maria at Jose ang Kanyang ibig sabihin, ngunit ang Kanyang mga salita ay nanatili sa puso ni Maria bilang isang kayamanan.

Habang lumalaki si Jesus sa Nazareth, siya ay lumago sa apat na mahahalagang paraan. Una, siya ay lumakas sa pisikal, natutong magtrabaho kasama si Jose sa paggawa ng mga kasangkapan. Lumago rin siya sa karunungan, nagtatanong ng makabuluhang mga tanong at lubos na nauunawaan ang Salita ng Diyos. Sa espiritwal, lumapit siya sa Diyos, araw-araw na nananalangin at nakikipag-usap sa Kanyang Ama sa langit. At panghuli, si Jesus ay lumago sa pabor sa mga tao, ipinapakita ang kabutihan, respeto, at malasakit sa lahat ng nasa paligid Niya. Sa bawat aspeto ng Kanyang paglaki, si Jesus ay nagiging taong nilikha ng Diyos upang maging Siya, handa para sa espesyal na layunin na naghihintay sa Kanya.

Si Jesus ay may malalim na pagmamahal sa Diyos at sabik na lumago sa Kanyang pagkaunawa sa Kanya. Kahit sa murang edad, ipinakita Niya ang hindi kapani-paniwalang karunungan at pagnanais na matuto, na nakikipag-usap nang maingat sa mga guro sa templo. Si Jesus ay nagbigay ng halimbawa ng paggalang at pagsunod sa Kanyang mga magulang, na nagpapakita na mahalaga ang paggalang sa pamilya. Habang Siya ay lumalaki sa pisikal, mental, espiritual, at sosyal na aspeto, pinakita Niya ang kabutihan at malasakit, na nagpapahayag ng Kanyang natatanging kalikasan bilang Anak ng Diyos na naghahanda para sa Kanyang makabuluhang layunin sa lupa.

